

BÁO CÁO

Tổng kết hoạt động của UBND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 Phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2021-2026

Thực hiện Công văn số 58/SNV-XDCQ&CTTN ngày 11/01/2021 của Sở Nội vụ và Kế hoạch số 09/KH-TTHĐND ngày 21/12/2020 về việc báo cáo tổng kết nhiệm kỳ hoạt động của Ủy ban nhân dân các cấp; Ủy ban nhân dân huyện Ia H'Drai báo cáo tổng kết hoạt động của Ủy ban nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2021-2026 như sau:

Phần I

TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA UBND CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2016-2021

I. KHÁI QUÁT ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

Ia H'Drai là huyện biên giới, nằm ở phía Tây Nam của tỉnh Kon Tum, cách thành phố Kon Tum khoảng 150 km. Là huyện có địa bàn rộng, kết cấu hạ tầng và thông tin liên lạc đang từng bước được đầu tư phát triển; công tác quản lý địa bàn của chính quyền cơ sở ở một số mặt còn hạn chế. Trong thời gian qua, quốc phòng - an ninh và trật tự xã hội trên địa bàn huyện cơ bản được giữ vững, tuy nhiên, do ở vị trí biên giới giáp Campuchia, các thế lực thù địch luôn tìm cách chống phá nên tình hình quốc phòng - an ninh trên địa bàn huyện còn tiềm ẩn những vấn đề phức tạp.

Vị trí địa lý của huyện: Phía đông giáp huyện Chư Păh và Ia Grai, tỉnh Gia Lai; phía tây giáp Campuchia với chiều dài đường biên giới khoảng 76,4 km; phía Nam giáp huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai; phía Bắc giáp huyện Sa Thầy.

Huyện có diện tích tự nhiên 98.021,81 ha. Dân số huyện là 12.377 người, đa số là người dân tộc thiểu số từ các tỉnh phía Bắc như Thái, Tày, Nùng, Mường, Sán Chi... được các Doanh nghiệp, Công ty trồng cao su trên địa bàn tuyển vào làm công nhân, huyện có 28 điểm dân cư đang sinh sống thuộc 21 thôn của 3 xã biên giới.

1. Thuận lợi

Trong nhiệm kỳ qua, mặc dù tình hình thế giới, khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường; tình hình trong nước còn nhiều khó khăn, nhất là thiên tai, dịch bệnh và hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; bên cạnh đó, những khó khăn của một huyện miền núi, biên giới, kết cấu hạ tầng đang từng bước được đầu tư xây dựng đã ảnh hưởng không nhỏ đến phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn huyện. Song, dưới sự chỉ đạo kịp thời,

sâu sát của Huyện ủy, sự quyết tâm của các cấp chính quyền và sự nỗ lực, phấn đấu của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức Ủy ban nhân dân huyện, xã đã kịp thời cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ huyện thành các chủ trương, nghị quyết, kết luận. Đồng thời, xây dựng, các chương trình, kế hoạch để chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả chủ trương, nghị quyết của Huyện ủy, của Hội đồng nhân dân huyện trên các lĩnh vực và đã đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Năng lực quản lý, điều hành, tổ chức thực hiện của Ủy ban nhân dân huyện, xã và các cơ quan quản lý nhà nước tiếp tục được nâng lên; cải cách hành chính được quan tâm chỉ đạo và triển khai thực hiện góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho người dân thực hiện các giao dịch hành chính.

2. Khó khăn

Ia H'Drai là huyện biên giới, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm gần 61,90% dân số; giá một số mặt hàng nông sản chủ lực (chủ yếu là cây cao su) của huyện không ổn định. Nền kinh tế của huyện phát triển chưa bền vững; việc quản lý, khai thác, sử dụng, phát huy các nguồn lực còn hạn chế, bất cập; tài nguyên thiên nhiên của huyện chưa phát huy được tiềm năng, lợi thế; kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội chưa đáp ứng yêu cầu phát triển; hoạt động xã hội hoá, thu hút các thành phần kinh tế khác tham gia đầu tư kết cấu hạ tầng còn nhiều khó khăn;

An ninh chính trị, nhất là an ninh nông thôn, an ninh tôn giáo, an ninh biên giới còn tiềm ẩn yếu tố gây mất ổn định. Biến đổi khí hậu, thiên tai, hạn hán vào mùa khô, dịch bệnh trên người và cây trồng, vật nuôi tiếp tục có nguy cơ xảy ra, ảnh hưởng đến sản xuất, đời sống của Nhân dân.

II. CÔNG TÁC TRIỂN KHAI TỔ CHỨC THỰC HIỆN CÁC CHỦ TRƯỞNG, CHÍNH SÁCH ĐẢNG, PHÁP LUẬT CỦA NHÀ NƯỚC

1. Triển khai các chủ trương, chính sách của Đảng

Căn cứ vào các chủ trương, chính sách của Đảng, Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện đã cụ thể hoá và tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiều đề án, chương trình, kế hoạch, chính sách quan trọng đổi mới trên địa bàn huyện, nổi bật như việc thực hiện các lĩnh vực đột phá trên địa bàn huyện, các nội dung trọng tâm: Tập trung đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng và chỉnh trang đô thị, nhất là khu vực quy hoạch trung tâm hành chính huyện, trung tâm hành chính các xã, khu dân cư kết hợp thương mại biên giới; Phát triển nông nghiệp đi vào chiều sâu theo hướng sản xuất hàng hóa, ứng dụng công nghệ cao, gắn với chế biến và thị trường tiêu thụ; triển khai đồng bộ các giải pháp để thực hiện đề án di dân, sắp xếp dân cư trên địa bàn, đặc biệt là Dự án điểm dân cư 64; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, hình thành Bộ phận một cửa, một cửa liên thông, xúc tiến đầu tư, hỗ trợ khởi nghiệp; xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020, có tính đến năm 2025; tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục đối với học sinh dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2020; giảm nghèo theo phương pháp tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016-2020;...

2. Triển khai các Nghị quyết, Nghị định của Chính phủ, Quyết định của Thủ tướng, quy định của các bộ, ngành Trung ương, của Ủy ban nhân dân tỉnh

Triển khai thực hiện Nghị quyết, Nghị định của Chính phủ, Quyết định của Thủ tướng, quy định của các bộ, ngành Trung ương, quyết định của UBND tỉnh, trong nhiệm kỳ 2016-2021. UBND huyện Ia H'Drai đã tập trung, quyết liệt trong chỉ đạo điều hành thực hiện; nhiều cơ chế, chính sách đã được ban hành, sửa đổi, bổ sung và triển khai thực hiện đáp ứng yêu cầu thực tiễn của địa phương. Trong đó, đã tổ chức thực hiện đầu tư xây dựng có trọng tâm, trọng điểm; sản phẩm chủ lực của huyện, nông nghiệp công nghệ cao được chú trọng phát triển; hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được quan tâm đầu tư; chính sách xã hội được triển khai rộng khắp, kịp thời; công tác sắp xếp các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp được thực hiện quyết liệt, đạt chỉ tiêu của Nghị quyết đề ra (*trong đó sắp xếp các đơn vị sự nghiệp vượt chỉ tiêu*); chất lượng giáo dục tiếp tục được cải thiện; văn hóa, văn nghệ quần chúng diễn ra thường xuyên; phong trào thể dục thể thao được đẩy mạnh, thu hút đông đảo người dân hưởng ứng, tham gia; chất lượng khám, chữa bệnh ngày một nâng lên; cải cách thủ tục hành chính được thực hiện mạnh mẽ, kỷ luật, kỷ cương hành chính được chú trọng; quốc phòng, an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; đối ngoại địa phương ngày càng được mở rộng.

III. VỀ TỔ CHỨC BỘ MÁY CỦA UBND CÁC CẤP

1. Số lượng, cơ cấu, chất lượng thành viên Ủy ban nhân dân các cấp

Về số lượng, cơ cấu thành viên Ủy ban nhân dân huyện, cấp xã thuộc huyện Ia H'Drai thực hiện theo đúng quy định tại Luật Tổ chức chính quyền địa phương.

Số lượng thống kê thành viên Ủy ban nhân dân nhiệm kỳ 2016-2021 trên địa bàn huyện Ia H'Drai cụ thể như sau:

- Cấp huyện: 12 người, trình độ chuyên môn: sau đại học 01 người, đại học 11 người; lý luận chính trị: Cao cấp 12 người.
- Cấp xã: 15 người; trình độ chuyên môn sau đại học 01 người, đại học 12 người, Cao đẳng 0 người, Trung cấp 02 người; lý luận chính trị: Trung cấp 13 người, Sơ cấp 02 người.

(Có phụ lục kèm theo)

2. Tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân

- Cấp huyện: Tổng số cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện là 06 đơn vị. Trong đó, năm 2018 Ủy ban nhân dân huyện Ia H'Drai thành lập 02 phòng chuyên môn; đồng thời thực hiện sắp xếp, thí điểm hợp nhất 03 phòng chuyên môn về cơ quan khối Đảng (*Văn phòng HĐND và UBND huyện; Phòng Nội vụ; Thanh tra huyện*).

- Cấp xã: có 03 xã (Ia Toi, Ia Dom, Ia Đal); việc bố trí các chức danh chuyên môn của Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện theo Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ; số lượng cán bộ, công chức cấp xã giảm so với đầu nhiệm kỳ theo quy định tại Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn,

tổ dân phố; căn cứ Nghị định 34/2019/NĐ-CP của Chính phủ và Quyết định số 250/QĐ-UBND ngày 17/3/2020 về giao số lượng cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn theo Quyết định phân loại đơn vị hành chính cấp xã, huyện Ia H'Drai có 03 xã loại I, được bố trí 23 người. Đồng thời, hiện nay huyện đã thực hiện bố trí công an chính quy đảm nhiệm chức danh công an xã và bố trí Bí thư (Phó Bí thư Đảng ủy) kiêm nhiệm Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã; do đó số lượng cán bộ, công chức giảm 02 người.

IV. VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN

1. Công tác chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân

Ủy ban nhân dân huyện, xã đã xây dựng Quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên để thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn quy định; đồng thời, xây dựng kế hoạch 5 năm, kế hoạch và chương trình công tác hằng năm để chỉ đạo thực hiện.

Trong hoạt động, Ủy ban nhân dân huyện chấp hành nghiêm túc sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy và cơ quan nhà nước cấp trên; thực hiện kịp thời, có hiệu quả các nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện; phối hợp chặt chẽ với Thường trực Hội đồng nhân dân, các ban của Hội đồng nhân dân; với nhiệm vụ và quyền hạn được giao và kiểm tra, giám sát, cung cấp những thông tin cần thiết, kịp thời theo quy định.

Ủy ban nhân dân huyện, xã có chương trình, kế hoạch công tác toàn khóa và theo từng kỳ họp Hội đồng nhân dân, phân công trách nhiệm cụ thể cho người đứng đầu các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quy định thời gian hoàn thành nhiệm vụ; tập trung chỉ đạo có trọng tâm, trọng điểm đối với những vấn đề lớn, quan trọng, đồng thời xử lý nhanh, nhạy các vấn đề có tính cấp bách của địa phương; giảm tối thiểu các Ban chỉ đạo nhằm tăng trách nhiệm của cơ quan tham mưu và người đứng đầu cơ quan tham mưu trong triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao.

Thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa Ủy ban nhân dân huyện với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội huyện; các cơ quan hành chính nhà nước các cấp tạo điều kiện thuận lợi để Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên hoạt động theo đúng quy định.

2. Kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân trên các lĩnh vực kinh tế của đời sống xã hội

2.1. Lĩnh vực kinh tế

Tổng giá trị sản xuất đến năm 2020 thực hiện 1.847,03 tỷ đồng, đạt 99,98% kế hoạch năm và bằng 283,24% so với năm 2016; giá trị sản xuất Nông - lâm - thủy sản 869,28 tỷ đồng, đạt 98,49% kế hoạch năm và bằng 254,85% so với năm 2016; giá trị sản xuất công nghiệp - xây dựng 763,75 tỷ đồng, đạt 100,26% kế hoạch năm và bằng 366,31% so với năm 2016; giá trị thương mại - dịch vụ 214,00 tỷ đồng, đạt 104,55% kế hoạch năm và bằng 208,78% so với năm 2016.

Cơ cấu kinh tế của huyện chuyển đổi theo hướng tiên bộ và ổn định. Tỷ trọng ngành nông - lâm - thủy sản giảm từ 52,31% năm 2016 xuống 47,06% năm

2020; ngành công nghiệp - xây dựng tăng từ 31,97% năm 2016 lên 41,35% năm 2020; ngành thương mại - dịch vụ giảm từ 15,72% năm 2016 xuống 11,59% năm 2020.

Hiện nay, trên địa bàn huyện có 02 vùng được Ủy ban nhân dân tỉnh định hướng, cho chủ trương xây dựng vùng sản xuất nông nghiệp công nghệ cao với tổng diện tích 4.391 ha, trong đó vùng nông nghiệp chăn nuôi công nghệ cao có diện tích 2.100 ha (*đất rừng hỗn giao 600 ha (hiện trạng không còn rừng), đất trồng cao su 1.300 ha, 60 ha đất trống và 170 ha rừng tự nhiên*) và đã có nhiều doanh nghiệp đến đề nghị giới thiệu vị đất để đầu tư nông nghiệp công nghệ cao như: Tập đoàn TH True Milk⁽¹⁾, Công ty TNHH Nông trại Duyên Thịnh Phát⁽²⁾, Công ty cổ phần đường Kon Tum⁽³⁾, huyện đã và đang giới thiệu các vị trí đất hiện trạng không còn rừng để đầu tư.

Tính đến nay, trên địa bàn huyện có 02 dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt quyết định chủ trương đầu tư, gồm: Dự án trồng cây xanh phục hồi rừng và kết hợp nông nghiệp công nghệ cao của Công ty TNHH 11-3 Ia H'Drai; Dự án nông nghiệp công nghệ cao kết hợp với hệ thống điện mặt trời của Công ty Cổ phần Thái Dương Bảo. Ủy ban nhân dân huyện đã phối hợp với các đơn vị liên quan thẩm định 02 dự án lĩnh vực nông nghiệp dự kiến đầu tư vào địa bàn huyện, gồm: (1) Dự án Sản xuất Cá cơm nước ngọt Sê San của Hợp tác xã Nông nghiệp Công nghệ cao Ia H'Drai, (2) dự án trồng cây ăn quả hữu cơ kết hợp du lịch trang trại tại Ia H'Drai của Công ty TNHH nông nghiệp sạch Tây Nguyên; đã giới thiệu diện tích đất để Công ty TNHH Nông trại Duyên Thịnh Phát lập Dự án trang trại Chăn nuôi Duyên Thịnh Phát.

2.2. Văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ; chất lượng giáo dục - đào tạo được nâng lên; công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân được chú trọng.

Hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao chuyển biến tích cực. Các thiết chế văn hóa được đầu tư xây dựng, nhất là cấp xã. Nhiều giá trị văn hóa của các dân tộc được khôi phục, bảo tồn và phát huy; một số nghề thủ công truyền thống của các dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện tiếp tục được khôi phục, phát triển. Cơ sở hạ tầng, thiết chế văn hóa, thể thao được đầu tư; phong trào thể dục thể thao quần chúng được đông đảo Nhân dân hưởng ứng, tham gia.

Chất lượng giáo dục - đào tạo chuyển biến tích cực, kết quả phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi và giáo dục trung học cơ sở được duy trì và nâng cao. Hệ thống trường, lớp học tiếp tục được củng cố, sắp xếp, tạo thuận lợi cho người học, nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục; tỷ lệ phòng học kiên cố, bán kiên cố các cấp học đạt 100%, tăng; cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học được đầu tư; các cơ sở giáo dục được sắp xếp tinh gọn, hiệu quả.

Chất lượng khám, chữa bệnh, chăm sóc, bảo vệ sức khỏe Nhân dân được nâng lên. Hạ tầng cơ sở và trang thiết bị khám, chữa bệnh được đầu tư, nâng cấp;

¹ Dự án trồng cây ăn quả kết hợp xây dựng nhà máy chế biến.

² Đầu tư trang trại chăn nuôi lợn thịt, lợn sinh sản quy mô 75.000 con/ lứa.

³ Đầu tư phát triển vùng nguyên liệu mía chủ lực

mạng lưới y tế từng bước được sắp xếp tinh gọn, hoạt động hiệu quả. Y tế dự phòng được đẩy mạnh; triển khai thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch bệnh, nhất là dịch bệnh Covid-19, không để xảy ra các dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm.

An sinh xã hội, phúc lợi xã hội được đảm bảo. Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp được nâng lên; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm đạt 97%. Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo, các chương trình, dự án đối với đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi được tập trung thực hiện và đạt được nhiều kết quả quan trọng; tình hình kinh tế- xã hội các xã đặc biệt khó khăn có nhiều chuyển biến; tỷ lệ hộ nghèo bình quân giai đoạn 2015-2020 giảm gần 4,5%/năm.

Công tác khắc phục hậu quả thiên tai được triển khai kịp thời, hiệu quả, hạn chế thấp nhất được thiệt hại. Đã triển khai kịp thời, hiệu quả các biện pháp ứng phó với biến đổi khí hậu. Các nguồn tài nguyên được quản lý, sử dụng hiệu quả.

Thông tin - truyền thông phát triển mạnh mẽ; công nghệ thông tin được ứng dụng rộng rãi và phát huy hiệu quả. Cơ sở hạ tầng, chất lượng dịch vụ truyền thanh từng bước được nâng cao, đáp ứng nhu cầu tiếp nhận thông tin và giải trí của Nhân dân. Dịch vụ bưu chính, viễn thông phát triển; 100% xã được cung cấp dịch vụ điện thoại cố định và mạng di động 4G.

2.3. Quốc phòng, an ninh được đảm bảo, trật tự xã hội được giữ vững, công tác đối ngoại được tăng cường

Đã kịp thời cụ thể hóa, tuyên truyền, quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quốc phòng, an ninh. Nền quốc phòng toàn dân gắn với thể trận an ninh nhân dân vững mạnh toàn diện, các tiềm lực trong khu vực phòng thủ huyện được củng cố, tăng cường. Tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ đúng kế hoạch, đạt chất lượng khá. Chất lượng tổng hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu của các lực lượng vũ trang huyện được nâng lên. Công tác bồi dưỡng, giáo dục kiến thức quốc phòng, an ninh đảm bảo đúng kế hoạch; tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ đạt 100% chỉ tiêu được giao. An ninh biên giới được bảo đảm, chủ quyền biên giới quốc gia được giữ vững. Đã đấu tranh, xử lý có hiệu quả với các hành vi khai thác, vận chuyển lâm sản trái pháp luật trên tuyến biên giới. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Đã chủ động triển khai biện pháp phòng ngừa, đấu tranh, không để xảy ra các hoạt động tôn giáo trái phép, phục hồi tổ chức FULRO, biểu tình, bạo loạn, vượt biên, trốn đi nước ngoài trái phép...

Trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, người đứng đầu trong việc tiếp công dân, đối thoại với Nhân dân, giải quyết, xử lý khiếu nại, tố cáo của công dân được thực hiện nghiêm túc; đồng chí Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đã thực hiện nghiêm việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân, giải quyết các kiến nghị, phản ánh của dân theo Quy định số 11-QĐ/TW, ngày 18-02-2019 của Bộ Chính trị, Quyết định số 1408-QĐ/TU, ngày 25-9-2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy "về Quy chế tiếp xúc, đối thoại giữa bí thư cấp ủy, người đứng đầu chính quyền các cấp với Nhân dân". Thực hiện tốt công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân. Công tác cải cách tư pháp có chuyển biến tích cực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan tư pháp, hỗ trợ tư pháp được nâng lên. Hoạt động đối

ngoại với các huyện Đun Mia, Tà Veng tỉnh Ratanakiri-Campuchia đạt kết quả tốt.

3. Công tác cải cách hành chính, phân cấp quản lý hành chính và thực hiện quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân

3.1. Công tác cải cách hành chính.

Công tác cải cách hành chính có chuyên biến tích cực; cơ chế một cửa - một cửa liên thông hoạt động hiệu quả; Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả một cửa cấp huyện, cấp xã tiếp tục được hoàn thiện, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp. Triển khai xây dựng, thực hiện Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001-2015 và Hệ thống thông tin điện tử một cửa cấp huyện, xã.

3.2. Về phân cấp quản lý hành chính

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 21 tháng 3 năm 2016 và Nghị quyết số 99/NQ-CP ngày 24 tháng 6 năm 2020 của Chính phủ về đẩy mạnh phân cấp, trong nhiệm kỳ, Quyết định số 29/2019/QĐ-UBND ngày 30/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum. Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ được phân cấp, ủy quyền; không có tình trạng vượt cấp, vượt quyền phải kiểm điểm, xử lý.

3.3. Việc thực hiện quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân

Ủy ban nhân dân huyện, xã đã ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân, trong đó phân công cụ thể nhiệm vụ của từng Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện, xã; quy định rõ trách nhiệm của từng cá nhân, tập thể trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ của Ủy ban nhân dân trong nhiệm kỳ; đồng thời, xây dựng kế hoạch 5 năm, kế hoạch và chương trình công tác hằng năm để chỉ đạo thực hiện. Đến nay chưa phát hiện sai phạm liên quan đến việc thực hiện quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân.

4. Công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của Ủy ban nhân dân cấp dưới

Công tác kiểm tra, giám sát của Ủy ban nhân dân cấp dưới tiếp tục được thực hiện thường xuyên, đúng quy trình, quy định; nhất là trong việc quyết định việc triển khai những vấn đề quan trọng của địa phương.

Kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác quản lý đất đai, bồi thường, giải phóng mặt bằng các công trình, dự án, trong công tác phòng, chống tham nhũng; gắn với việc thực hiện NQTW4 khóa XII “*về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ*”, gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Công tác giám sát của Hội đồng nhân dân ngày càng chặt chẽ, hiệu quả. Trong đó, đã tiến hành lồng ghép các cuộc giám sát của Hội đồng nhân dân, các ban của Hội đồng nhân dân cùng một thời điểm, trên cùng địa bàn.

V. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Ưu điểm

- Quy mô kinh tế của huyện tăng đáng kể; đến cuối năm 2020 tổng giá trị sản xuất ước thực hiện 1.847,03 tỷ đồng, đạt 99,98% kế hoạch. Thu ngân sách nhà nước tại địa bàn năm 2020 đạt 95,504 tỷ đồng.

- An sinh xã hội, phúc lợi xã hội được đảm bảo. Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp được nâng lên; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm đạt 97%. Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo, các chương trình, dự án đối với đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi được tập trung thực hiện và đạt được nhiều kết quả quan trọng; tình hình kinh tế - xã hội các xã đặt biệt khó khăn có nhiều chuyển biến; tỷ lệ hộ nghèo bình quân giảm gần 4,5%/năm.

- Năng lực quản lý, điều hành, tổ chức thực hiện của Ủy ban nhân dân tiếp tục được nâng lên, nhất là trong việc điều hành ngân sách, tháo gỡ các khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp, thu hút đầu tư, phát triển kinh tế, xã hội.

- Công tác cải cách hành chính có chuyển biến tích cực; cơ chế một cửa - một cửa liên thông hoạt động hiệu quả, cơ bản đáp ứng yêu cầu của người dân.

2. Hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân

2.1. Hạn chế, khuyết điểm

- Triển khai Đề án bố trí sắp xếp dân cư tại các Điểm dân cư đạt kết quả chưa cao, nhất là tại điểm dân cư 64.

- Quản lý đất đai, trật tự xây dựng có lúc, có nơi còn lỏng lẻo; cấp chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân còn thấp. Một bộ phận nhân dân đời sống vẫn còn gặp nhiều khó khăn.

- Tình trạng khai thác, mua bán, vận chuyển lâm sản trái phép trên địa bàn có giảm, nhưng vẫn còn xảy ra.

- Vai trò nêu gương của một bộ phận cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý, cán bộ chủ chốt các cấp chưa thể hiện tốt; ý thức tự phê bình và phê bình một bộ phận cán bộ, đảng viên còn hạn chế, còn nể nang trong phê bình đồng chí, đồng nghiệp.

- Công tác dân vận của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, một số các cơ quan, đơn vị, địa phương hiệu quả chưa cao. Việc tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, phản biện xã hội của các cấp Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội chưa thường xuyên.

2.3. Nguyên nhân hạn chế, tồn tại

- Nguyên nhân khách quan:

Là huyện miền núi, vùng sâu, vùng xa, xuất phát về kinh tế - xã hội của huyện thấp; nguồn lực đầu tư phát triển còn nhiều khó khăn; Biên chế được giao thấp; Diện tích đất trên địa bàn đa số là diện tích rừng sản xuất nên việc giới thiệu, chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thu hút đầu tư gặp nhiều khó khăn; Địa bàn huyện chưa được đo đạc địa chính cụ thể nên việc cấp giấy chứng nhận cho các đối tượng trên địa bàn đạt thấp; giãn cách xã hội ở một số thời điểm do dịch bệnh Covid-19 cũng làm ảnh hưởng đến sản xuất kinh

doanh; lũ lụt, hạn hán xảy ra, dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi diễn biến phức tạp; giá cả thị trường nông sản xuống thấp...

- Nguyên nhân chủ quan

+ Ý thức trách nhiệm thực thi công vụ; vai trò tham mưu, đề xuất của người đứng đầu và cán bộ, công chức ở một số cơ quan, đơn vị, các xã chưa cao, nhất là sự trì trệ, thiếu tinh thần trách nhiệm vẫn còn tình trạng không sát công việc, chất lượng tham mưu, đề xuất thấp, chưa kịp thời; sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ có lúc chưa tốt.

+ Địa bàn rộng, lực lượng làm công tác quản lý, bảo vệ rừng ít nên việc tổ chức triển khai công tác quản lý, bảo vệ rừng còn hạn chế; sự phối hợp giữa lực lượng kiểm lâm và các lực lượng khác có thời điểm chưa thực sự hiệu quả.

+ Công tác kiểm tra, đôn đốc, xử lý các sai phạm có lúc chưa thường xuyên, kịp thời; cải cách hành chính, nhất là vấn đề công chức, công vụ, thủ tục hành chính còn hạn chế.

+ Một số cơ quan, ban, ngành chưa kịp thời bám sát mục tiêu, nhiệm vụ để lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện.

+ Một bộ phận Nhân dân chưa có ý thức vươn lên thoát nghèo, còn trông chờ, ỷ lại vào các chính sách hỗ trợ của Nhà nước.

+ Việc sơ kết, tổng kết các nghị quyết, quyết định, chỉ thị, chủ trương, chính sách chưa được quan tâm đúng mức.

Phần 2

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NHIỆM KỲ 2021-2026

1. Công tác thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; đặc biệt các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp mà Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Ia H' Drai lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020- 2025 đề ra; củng cố niềm tin của Nhân dân và phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết các dân tộc; tăng cường ứng dụng khoa học, công nghệ và đẩy mạnh đổi mới sáng tạo; huy động, khai thác và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, tiềm năng, lợi thế của huyện; tập trung phát triển dược liệu, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; đầu tư phát triển đô thị, du lịch, dịch vụ và tăng cường cải cách hành chính; bảo đảm duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế ở mức cao. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và mức sống của Nhân dân; bảo tồn và phát huy giá trị bản sắc văn hóa truyền thống của các dân tộc thiểu số trên địa bàn. Giữ vững ổn định quốc phòng, an ninh trong mọi tình huống, không để bị động bất ngờ.

2. Công tác chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân

- Tiếp tục ban hành Chương trình hành động triển khai thực hiện trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, trong đó tập trung nâng cao chất lượng thực hiện chương trình, đề án đề ra; thực hiện tốt vai trò là cơ quan thực thi pháp luật ở địa phương.

- Tập trung lãnh đạo thực hiện tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 thành công tốt đẹp.

- Tiếp tục triển khai thực hiện tốt Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân huyện; trong đó xác định, phát huy trách nhiệm của người đứng đầu; kịp thời xây dựng, ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân huyện nhiệm kỳ 2021-2026 để tổ chức thực hiện.

- Tiếp tục thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa Ủy ban nhân dân huyện với Mặt trận tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị- xã hội ở huyện, xã; huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, đề cao vai trò giám sát của Nhân dân đối với hoạt động của công chức, công vụ.

- Tăng cường công khai, minh bạch và chủ động cung cấp thông tin kịp thời, khách quan về các cơ chế, chính sách, sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tình hình kinh tế- xã hội; tạo sự đồng thuận, nhằm phát huy sức mạnh của toàn xã hội trong xây dựng và thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.

3. Công tác thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân

- Thực hiện tái cơ cấu đồng bộ kinh tế của huyện theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả:

Xây dựng, triển khai thực hiện có hiệu quả Quy hoạch huyện Ia H’Drai giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.

Chủ động, đổi mới hoạt động xúc tiến đầu tư; rà soát, chuẩn bị quỹ đất với quy mô phù hợp để thu hút các nhà đầu tư cả trong và ngoài nước đến tìm hiểu, đầu tư các dự án có quy mô lớn, công nghệ tiên tiến, sử dụng tiết kiệm tài nguyên, thân thiện với môi trường. Tiếp tục hỗ trợ phát triển kinh tế hộ, kinh tế trang trại, kinh tế tổ hợp tác và hợp tác xã kiểu mới.

Rà soát quỹ đất để thu hút đầu tư phát triển một số vùng, khu sản xuất nông nghiệp tập trung, ứng dụng công nghệ cao, công nghệ sinh học, nông nghiệp hữu cơ, gắn với chế biến và thị trường tiêu thụ. Tập trung đầu tư phát triển các loại cây trồng cho phù hợp với điều kiện khí hậu, nhất là mở rộng phát triển cây ăn quả.

Đẩy mạnh phát triển chăn nuôi tập trung ứng dụng công nghệ cao, liên kết chuỗi. Phát triển chăn nuôi đại gia súc (bò, dê, hươu...) lấy thịt, lấy sữa; khuyến khích nuôi trồng thủy sản tại lồng hồ thủy điện Sê San.

Tập trung nguồn lực thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2021-2030.

Thực hiện tốt công tác giao rừng gắn với giao đất để quản lý, bảo vệ và phát triển rừng gắn với tạo sinh kế, nâng cao thu nhập và làm giàu từ rừng cho người dân, cộng đồng dân cư; quản lý tốt diện tích rừng đã khoán cho người dân bảo vệ trên địa bàn huyện. Rà soát diện tích đất lâm nghiệp còn trống, thu hồi

diện tích đất lâm nghiệp bị lấn chiếm và các dự án không hiệu quả để trồng lại rừng, trong đó, lựa chọn trồng các cây lấy gỗ có chu kỳ sinh trưởng nhanh, các loại cây gỗ quý đảm bảo theo Kế hoạch được giao từ nay đến năm 2025.

Đẩy mạnh phát triển du lịch với nhiều hình thức, sản phẩm đa dạng, phong phú.

- Tập trung huy động, khai thác và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội theo hướng đồng bộ, hiện đại:

Huy động nguồn lực từ các thành phần kinh tế để đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông, thủy lợi, chỉnh trang đô thị. Thực hiện tốt công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm, các công trình hạ tầng tại khu trung tâm hành chính của huyện, các dự án thương mại, dịch vụ. Khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư phát triển các khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Phấn đấu xây dựng đến năm 2025, trung tâm huyện lỵ huyện Ia H'Drai đạt tiêu chí đô thị loại V.

- Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; bảo tồn và phát triển văn hoá các dân tộc; bảo đảm an sinh xã hội:

Tập trung phát triển, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phấn đấu đến cuối năm 2025 có trên 75% lao động qua đào tạo.

Tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, nhất là chất lượng dạy và học; phấn đấu đến năm 2025 tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia khoảng 33,3%.

Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh; triển khai thực hiện có hiệu quả chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế và thực hiện bảo hiểm y tế toàn dân.

Tập trung phát triển mạnh mẽ phong trào thể dục, thể thao quần chúng.

Triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững; tập trung xây dựng nông thôn mới để đến năm 2025 huyện đạt chuẩn nông thôn mới mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVII đã đề ra.

Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu. Đẩy mạnh công tác truyền thông, giáo dục về bảo vệ môi trường và sử dụng tiết kiệm các nguồn tài nguyên. Kiểm soát chặt chẽ các nguồn gây ô nhiễm. Khuyến khích sử dụng năng lượng tái tạo và các nguyên liệu, vật liệu mới, thân thiện với môi trường; có chính sách khuyến khích xã hội hóa công tác bảo vệ và xử lý ô nhiễm môi trường.

- Bảo đảm quốc phòng, an ninh; giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại:

Nâng cao chất lượng công tác đánh giá, dự báo tình hình; chủ động đấu tranh ngăn chặn âm mưu, hoạt động “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn, lật đổ của các thế lực thù địch.

Bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia, bảo vệ an toàn đường biên, cột mốc biên giới.

Tiếp tục triển khai có hiệu quả phong trào "toàn dân bảo vệ an ninh Tổ

quốc"; đẩy mạnh đấu tranh trấn áp các loại tội phạm trên địa bàn huyện. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền trong công tác phòng, chống tội phạm. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách tư pháp, nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan tư pháp.

4. Công tác cải cách hành chính, phân cấp quản lý hành chính và thực hiện quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân

- Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính. Trong đó, nâng cao trình độ, năng lực, kỹ năng hành chính cho công chức, viên chức; rà soát, đề nghị cắt giảm các thủ tục hành chính; thực hiện có hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông ở tất cả các cơ quan hành chính; hình thành trung tâm hành chính công huyện.

- Tiếp tục thực hiện tốt việc phân cấp quản lý nhà nước, bảo đảm sự quản lý tập trung, thống nhất và thông suốt, đồng thời phát huy tính năng động, sáng tạo, tự chịu trách nhiệm của các ngành các cấp từ đó nhằm góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên địa bàn huyện.

- Tiếp tục thực hiện tốt Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân huyện, tuân thủ nguyên tắc làm việc theo chế độ kết hợp trách nhiệm của tập thể với việc đề cao trách nhiệm cá nhân của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và từng Ủy viên Ủy ban nhân dân. Các Ủy viên Ủy ban nhân dân đảm bảo quan hệ phối hợp trong công tác, xử lý công việc theo chức năng, nhiệm vụ và phạm vi lĩnh vực được phân công.

5. Công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của Ủy ban nhân dân cấp dưới

Xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của Ủy ban nhân dân cấp xã đảm bảo kịp thời, đúng quy trình, quy định, nhất là việc tuân thủ Quy chế làm việc; chấp hành kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ; triển khai quy định của pháp luật đối với các lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng, như quản lý, sử dụng đất đai, tài nguyên, khoáng sản; đầu tư xây dựng cơ bản; mua sắm tài sản công; quản lý tài chính.

Phần 3

KẾT LUẬN

Trong nhiệm kỳ qua, mặc dù tình hình thế giới, khu vực tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường; tình hình trong nước và của tỉnh nói chung, của huyện nói riêng còn nhiều khó khăn; thiên tai, dịch bệnh diễn biến phức tạp và hoạt động chống phá của các thế lực thù địch. Bên cạnh đó, những khó khăn của một huyện biên giới, kết cấu hạ tầng đang từng bước được đầu tư đã ảnh hưởng đến phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn huyện. Song, dưới sự chỉ đạo kịp thời, sâu sát của Ủy ban nhân dân tỉnh, Huyện ủy, Hội đồng nhân dân huyện, sự quyết tâm của Ủy ban nhân dân huyện và sự nỗ lực, phấn đấu của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tình hình kinh tế- xã hội, quốc phòng- an ninh trên địa bàn huyện có sự chuyển biến và đạt được nhiều thành quả. Tốc độ tăng trưởng kinh tế hằng năm luôn duy trì ở mức khá.

An sinh xã hội, phúc lợi xã hội được đảm bảo. Chương trình mục tiêu quốc

gia về giảm nghèo, các chương trình, dự án đối với đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi được tập trung thực hiện và đạt được nhiều kết quả quan trọng; tỷ lệ hộ nghèo bình quân giảm gần 4,5%/năm.

Năng lực quản lý, điều hành, tổ chức thực hiện của Ủy ban nhân dân huyện, xã và các cơ quan quản lý nhà nước tiếp tục được nâng lên.

Trên đây là báo cáo tổng kết hoạt động của Ủy ban nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016- 2021 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2021- 2026, Ủy ban nhân dân huyện Ia H'Drai báo để Sở Nội vụ, Hội đồng nhân dân huyện biết./.

Nơi nhận:

- Sở Nội vụ (b/c);
- Thường trực HĐND huyện;
- CT, các PCT UBND huyện;
- Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, UBND các xã;
- Cơ quan Tổ chức - Nội vụ;
- Lưu: VT-LT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Võ Anh Tuấn